

สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดชุมพร

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น	รายละเอียด
ชื่อแปลง	แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ชื่อ - สกุล / หน่วยงานต้นสังกัด	นายวิเชียร ชาญสตบุตร / ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่าแซะ
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย)	63 ราย
ชนิดสินค้าหลัก	ปาล์มน้ำมัน
พื้นที่ผลิต (ไร่)	ให้ผลผลิตแล้ว 1,549 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต - ไร่
แหล่งน้ำในการผลิต	ในเขตชลประทาน - ไร่ นอกเขตชลประทาน 1,549 ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	9,000 บาท/ไร่
ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	4.33 บาท/กก.
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน	รับรองมาตรฐาน GAP / RSPO 63 ราย
รูปแบบการจำหน่าย	ส่งผลผลิตให้โรงงานสกัดน้ำมันของสหกรณ์ซึ่งเกษตรกรเป็นสมาชิก
ผู้รับซื้อ	สหกรณ์นิคมท่าแซะ
สถานภาพ/รูปแบบการรวมกลุ่ม	สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรต้นแบบปาล์มน้ำมัน

เป้าหมายการพัฒนา

ประเด็น	รายละเอียด
ลดต้นทุนการผลิต	จากเดิม 9,000 บาท/ไร่ ลดเหลือ 7,000 บาท/ไร่
เพิ่มผลผลิต	จากเดิม 3,000 กก./ไร่/ปี เพิ่มขึ้น 3,250 กก./ไร่/ปี
พัฒนาคุณภาพผลผลิต	มาตรฐาน GAP / RSPO 63 ราย ยกระดับคุณภาพผลผลิตระดับ A เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100
ตลาด	ไม่มี
บริหารจัดการ	มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน

การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	รวบรวมข้อมูล	ไม่ระบุ
สำนักงานเกษตรจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานประมงจังหวัด	ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานปศุสัตว์	ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/ช่องทางการจำหน่าย น้ำมัน CPO	ไม่ระบุ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/ปัจจัยการผลิต/ เครื่องมือ/อุปกรณ์	267,000 บาท
โครงการชลประทานที่ดูแลพื้นที่	ถ่ายทอดความรู้/เครื่องมือ/อุปกรณ์/ จัดหาแหล่งน้ำ	ไม่ระบุ
หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่ รับผิดชอบ	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
หน่วยงานกรมหม่อนไหมที่รับผิดชอบ	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ

การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ (ต่อ)

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
หน่วยงานสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบ	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ(ศทม.)	ถ่ายทอดความรู้/ปัจจัยการผลิต/เครื่องมือ/อุปกรณ์	ไม่ระบุ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ		
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/การตลาด	ไม่ระบุ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/การตลาด	ไม่ระบุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ไม่ระบุ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	แหล่งเงินทุนในการสนับสนุน	ไม่ระบุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิทยาเขต)	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
หน่วยงานภาคเอกชน		
สภาหอการค้าจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ

ปัญหาสภาพการผลิตการตลาดที่พบในปัจจุบัน

1. สภาพแวดล้อมในการผลิต เช่น ดินเสื่อมสภาพใช้ดินมานานไม่มีการปรับปรุงบำรุงดิน ปริมาณน้ำการเกษตรไม่เพียงพอกับความต้องการ
2. ปัจจัยการผลิต เช่น ปาล์มพันธุ์ดีแต่อายุมาก ปริมาณเครื่องจักรกล/เครื่องมือการเกษตรไม่เพียงพอ ขาดเงินทุน